



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ ต้องเป็นแนวนิ่ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ ๓)

๒.๒ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด โดยสถานที่แต่ละแห่ง ให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่นหรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด

๒.๓ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศได้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน .....พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ

๒.๔ หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

นายสุภาพ สีแก้วนิตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดมหาสารคาม

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จึงกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้

๑. ถนนสายโกสุมพิสัย - โสกขุน กิโลเมตรที่ ๑๔ - กิโลเมตรที่ ๒๐
๒. ถนนลาดยางบ้านคอนคูม - บ้านโนนหนองคู  
 ฯลฯ

(ลงชื่อ)



(นายสุภาพ สีแก้วนิิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

หมายเหตุ : ๑. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องเป็นบริเวณสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนน สาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและ พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น ให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีด ขวางทางสัญจร การจราจร

๒. กรณีการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องระบุนาเขตของสถานที่ให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ด้วย และให้ระบุนาเขตที่ห้ามติด แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น เกาะกลางถนน บนสะพานลอย บริเวณปากซอย เป็นต้น